



ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเทศสหการปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปพร้อมเลขประจำตัวสอบ
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศตามเอกสาร
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และ
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามข้อ ๔ ของประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัคร
สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่นั้น

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่ไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันตามประกาศนี้ โปรดส่งหลักฐาน
ใบสมัครสอบและหลักฐานการชำระเงินให้กระทรวงการต่างประเทศทางอีเมล recruit@mfa.mail.go.th
ภายในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในครั้ง
นี้ หากตรวจสอบและปรากฏว่า เป็นผู้ที่สมัครสอบและได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในเวลา
ที่กำหนดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเพิ่มเติมภายในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขันฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ
<https://www.mfa.go.th/th/content/สอบข้าราชการ2564> และเว็บไซต์ <https://mfa.thaijobjob.com>
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธานี ทองภักดี)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ